
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที ่๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
 
 

   วันพฤหั สบดีที่  ๑๑  กุ มภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙ .๓ ๐  นาฬิ กา ณ  ห้ องป ระชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่  ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม 
     ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

     ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นายขจิตร  ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

   สอบถามถึงการแต่งตั้งข้าราชการครูและการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าไปสู่การรวบอ านาจซึ่งขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและขัดแย้ง 
กับพระราชบัญญัติการศึกษาที่ ใช้ในปัจจุบันและขัดแย้งกับระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มุ่งรวบอ านาจการบริหารทางการศึกษาเข้าสู่ส่วนกลางอย่างชัดเจน อีกทั้ง  
ตลอดระยะเวลา ๒ – ๓ ปี ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังไม่ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
ขึ้นใหม่และยังคงใช้พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับเดิมซึ่งมีผลตามกฎหมาย จึงสอบถามถึงค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 
ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยกฎหมายมาตราใดที่ให้อ านาจ
ในการออกกฎหมาย จึงได้มีการสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลสถิติและสั่งให้
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งจะมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยไม่ได้มีการแก้กฎหมาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และแผนการด าเนินการร่วมกันจะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเป็น 
การบูรณาการร่วมกันได้จริงหรือไม่เนื่องจากไม่มีหน่วยงานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด าเนินการอย่างแท้จริง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการการบริหารบุคคลและโรงเรียน 
ในระดับจังหวัดที่ยังมีความซ้ าซ้อนและรวบอ านาจในการบริหาร โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอาจท าให้
เกิดความกดดันและถูกยุบไปในที่สุด  

      นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตอบชี้แจงว่า  
การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ มีความแตกต่างกับกระทรวงอ่ืน ๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี ๒๕๕๕ 
ได้มีการแยกหน่วยงานออกเป็น ๕ หน่วยงาน หากเทียบกับผู้บริหารจะถือว่ามี C ๑๑  จ านวน ๕ คน แตกต่าง
กับกระทรวงอ่ืน นับแต่นั้นมาการบริหารจัดการและการปรึกษาหารือร่วมกันในกระทรวงค่อนข้างมี 
ความยากล าบากเพราะแต่ละหน่วยงานมีอ านาจเป็นของตนเอง ดังนั้น เมื่อเข้ามารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามท าให้ทุกคนบูรณาการการท างานร่วมกัน จึงได้มีการพัฒนาการศึกษา 
ในรูปแบบบูรณาการเพ่ือให้สามารถพูดคุย หารือ และวางแผนการท างานร่วมกันได้ในแต่ละจังหวัด ซึ่งแต่ละ
พ้ืนที่มีบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมถึงมหาวิทยาลัย จึงต้องท าความเข้าใจแก่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการขับเคลื่อนการศึกษา 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกันในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ การพัฒนาการศึกษา  
ด้านอาชีวศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนสายสามัญมีความรู้ ความเข้าใจ  และความต้องการ 
 



๒ 

 

ในการศึกษาด้านอาชีวศึกษา โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้การศึกษาเกิดการพัฒนา  
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงเป็นที่มาที่ไปของการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงเวลา  
ที่จะน าความคิด ความขัดแย้งที่แตกต่างมาพูดคุยหารือเพ่ือหาทางออกร่วมกัน โดยน าปัญหาและความต้องการ
ของแต่ละจังหวัดมาหารือกัน พร้อมกันนี้  ได้มีการตั้ งคณะท างานในการท างานร่วมกัน เพ่ือรวมพลัง 
ทางการศึกษา โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการวางแผนการท างาน ซึ่งมิใช่การรวบ
อ านาจสู่ส่วนกลางแต่อย่างใด เป็นเพียงการร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันเท่านั้น  
โดยยืนยันว่าการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังมีความส าคัญและรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้  
มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคด้านระยะทางในการเดินทางไปยัง
สถานศึกษายังคงมีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้น าปัญหาในเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาเพ่ือสร้าง
โอกาสให้แก่เด็กนักเรียน โดยมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามความต้องการและ
ความสามารถของนักเรียน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ 
ลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้น้อยลง   

  ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายจักรพันธ์  พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

   สอบถามเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้แก่พ่ีน้องประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในการระบาดรอบที่สองภายใต้โครงการเราชนะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ตลอดปี ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน ทั่วโลกและประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  
โดยการแพร่ระบาดนั้นไม่เพียงกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนแต่ยังกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
และปากท้องของประชาชน ซึ่งในการระบาดรอบแรก รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ และในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดการระบาดของโรคอีกครั้งและรัฐบาลได้มี
โครงการเราชนะ เพ่ือเยียวยาช่วยเหลือประชาชน จึงสอบถามถึงความแตกต่างของการช่วยเหลือจาก 
ในรอบแรก อาทิ จ านวนเงินที่ได้รับ และเงินที่ได้รับอยู่ในรูปแบบของวงเงินไม่ใช่เงินสดเหมือนรอบแรก รวมทั้ง
มาตรการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิและกลุ่มที่ได้รับสิทธิแต่ไม่สามารถลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิ 
ได ้ตลอดจนการประเมินความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ   

   นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามว่า 
การระบาดในรอบแรกในปี ๒๕๖๓ มีการล็อคดาวน์ทั ่วประเทศจึงเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
อย่างทั่วถึง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ผู้มีอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ 
จึงได้เยียวยาเป็นเวลา ๓ เดือน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท โดยพิจารณาว่าครอบคลุมอาชีพใดบ้าง ส าหรับ
การเยียวยาในครั ้งที ่สอง ได้ใช้หลักเกณฑ์ผู ้ที ่ไม ่เข้าข่ายได้ร ับสิทธิ คือ ๑. ผู ้ที ่ม ีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
เนื ่องจากยังอยู ่ในความดูแลของผู ้ปกครอง  ๒. ผู ้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การป ระก ัน ส ังคม  เนื ่อ งจ ากอยู ่ภ าย ใต ้ก ารด ูแล ของ ส าน ัก งานประก ัน ส ังคม ที ่ม ีม าต รการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม การให้
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย  การไม่ได้ท างานเนื่องจากต้องถูกกักตัวหรือเฝ้าระวัง
หรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากค าสั ่งของรัฐบาล ๓. เจ้าหน้าที ่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ของร ัฐ  รวมถึงข ้าราชการฝ ่ายการ เม ือ ง ผู ้ได ้ร ับบ านาญ  และเบี ้ยหวัดจากหน่วย งานราชการ  
๔. ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังมีความสามารถทางรายได้ 
ที่จะช่วยประคับประคองตนเองในการด ารงชีพได้ และ ๕. ผู้มีเงินฝากทุกบัญชีในธนาคารรวมกัน เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยหลักการคือกลุ่มที่มีรายได้ประจ าที่ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการจ่ายเงินเดือน 
และมีระบบการคุ้มครองอยู่แล้วจะถือว่าไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ ส่วนกลุ่มประชาชนที่เหลือที ่เข้าข่าย 
 



๓ 

 

ได้รับสิทธิ แบ่งเป็น ๕ กลุ ่ม  ได้แก่ ๑ . ผู ้ที ่ม ีบัตรสวัสดิการแล้วซึ ่งเป็นกลุ ่มที ่มีรายได้น ้อย  ๒. ผู ้ที่
ลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ๓. ผู ้ที ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มที ่ ๑ 
และ ๒ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ ๔ . ผู ้ที ่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยขอให้มาลงทะเบียนในวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับธนาคารกรุงไทย ๕. ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ในมาตรา ๓๓ ๓๙ และ 
๔๐ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดยความแตกต่างของมาตรการเยียวยาจากในรอบแรก  
คือ  ๑ . การกลั ่น กรองบ ุคคลที ่ม ีร าย ได ้น ้อยอย่างแท ้จ ร ิง  ๒ . การใช ้เทคโน โลย ีในการโอน เงิน 
โดยไม ่จ ่าย เงินสด เพื ่อลด การส ัมผ ัส เง ินสดและลด การเด ินทางไปถอน เงินสด ๓ . การบรรเทา 
ความเดือดร้อนจริง ๆ โดยให้ใช้จ่ายในประเภทสินค้าและบริการที่จ าเป็น ซึ่งในครั้งนี้ รัฐบาลเยียวยา
เป็นเวลา ๒ เดือน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท รวมจ านวน ๗,๐๐๐ บาท โดยเมื่อประชาชนได้รับเงินเยียวยา
จากรัฐบาลแล้วก็จะต้องบริหารวางแผนการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ  

    ทั ้งนี ้ ร ัฐบ าล ได ้ใช ้ฐ านข ้อม ูล จ ากการยื ่น เส ียภ าษ ี เง ิน ได ้บ ุคคลธรรมดา 
ในปี ๒๕๖๒ ซึ ่งในปี ๒๕๖๓ อาจมีประชาชนที่ถูกปรับลดเวลาการท างานหรือนายจ้างให้หยุดงาน 
โดยไม่มีการจ่ายเงินเดือนท าให้รายได้ลดลง ดังนั้น จึงได้ดูแลบุคคลกลุ่มนี้ โดยให้สามารถลงทะเบียน
ผ่านแอปพลิเคชันของกรมสรรพากร ในวันที ่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบ 
และท าให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น  ส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียน 
ที่ธนาคารกรุงไทยโดยใช้บัตรประชาชนในการแสดงตน ส าหรับในเรื่องของการประเมินนั้น รัฐบาล  
ได้ด าเนินการประเมินในทุกโครงการ โดยโครงการเราชนะ รัฐบาลได้ขยายการใช้เงินไปในภาคบริการ 
อาทิ การขนส่งส่วนบุคคลและสาธารณะ ซึ่งถือว่าประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหา
ที่เกิดขึ้น อาทิ โครงการคนละครึ่งที่ยังมีผู้เอาเปรียบ ซึ่งรัฐบาลได้มีระบบการติดตามและตรวจสอบ
ผ่านคอมพิวเตอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยธนาคารกรุงไทย และพบว่าการท าธุรกรรมระหว่างผู้ใช้สิทธิ 
กับผู้ได้รับสิทธิในบัตรมีความผิดปกติ มีการท าธุรกรรมที่ซ้ ากัน ซึ่งทางธนาคารหรือร้านค้าจะระงับสิทธิ
ผู้ใช้สิทธิทันที และรวบรวมข้อมูลส่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต่อไป  

   ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  

    สอบถามถึ งความล้ม เหลวจากมาตรการการเยี ยวยาจากโรคโควิด -๑๙  
โดยการเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ไม่ทั่วถึง ก่อให้เกิดความยากล าบากแก่ประชาชน 
ตลอดจนเกิดปัญหาการสวมสิทธิขึ้น นอกจากนี้ โครงการเยียวยาของรัฐไม่ได้เยียวยาประชาชนอย่างแท้จริง 
เพราะค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่สามารถใช้สิทธิจากโครงการนี้ได้ จึงสอบถามถึงสาเหตุที่รัฐไม่จ่ายเงินเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินสด รวมทั้งปรับปรุงการท างานและนโยบายเพ่ือให้ประชาชนได้รับการเยียวยา 
โดยเท่าเทียมกันและทั่วถึงทั้งประเทศ 

       นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ฉะนั้นการลดการสัมผัสเงินสด 
เป็นเหตุผลหนึ่งในการจ่ายเงินเยียวยาเพ่ือลดความแออัดในการกดเงินซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด 
มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลต้องการน าเทคโนโลยีมาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือร่วมรณรงค์  
ให้ประชาชนหันมาใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่ภาครัฐเป็นอันดับแรก ส่วนปัญหาการเข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีนั้น รัฐบาลจะน าปัญหาดังกล่าวมาหาแนวทางแก้ไขต่อไป ส าหรับการเข้าถึงข้อมูลบัญชีเงินฝาก 
ของประชาชนนั้น รัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยพิจารณาจากขีดความสามารถในการช าระภาษี 
ซึ่ งเป็นเกณฑ์ภาษี เงินได้ของบุคคล โดยข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อยู่ ในระบบอยู่แล้ว ทั้ งนี้  
การตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากของบุคคลเป็นการขอความร่วมมือไปยังธนาคารทั่วประเทศ หากมีประชาชน  
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ที่มีข้อสงสัยในการไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังรัฐบาลได้ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานและการออกนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ ได้มีการรวบรวม
ปัญหาเพื่อน ามาพิจารณาและตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

   ๑.๑.๔ กระทู้ถาม โดย นายอุบลศักดิ์  บังหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 

  

       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
   ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
และจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล โดย นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
         เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นจ านวนมาก จนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิด
ดังกล่าวท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น ประเทศไทย 
จึงจ าเป็นต้องมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากสหภาพยุโรป (European 
Union : EU) ได้ ออก  GDPR (General Data Protection Regulation) เป็ น กฎ หมายคุ้ มครองข้ อมู ล 
ส่วนบุคคล บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนอกจากมีผลบังคับใช้แก่การส่งข้อมูลภายในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปแล้ว ผู้ประกอบการในไทยที่ต้องติดต่อรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศ 
ที่ เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป  (Cross - Border Data Transfer Issues) ก็ต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอด้วย ที่ส าคัญกว่านั้นคือความเชื่อถือในมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประเทศ มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและการท าธุรกิจระหว่างประเทศ หากประเทศไทยไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลย่อมท าให้เสียโอกาสและความเชื่อมั่นจากกลุ่มประเทศ 
ในสหภาพยุโรป และอาจรวมไปถึงประชาคมโลกที่ก าลังตื่นตัวเรื่อง Data Protection เพราะเหตุการณ์ใหญ่ ๆ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว อาทิ การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้เฟซบุ๊กหลายล้านบัญชี เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 
กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นหลักการทั่ วไป  
โดยสาระส าคัญของ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้มี ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม 
(Consent) ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัต ถุประสงค์ที่ผู้เก็บรวบรวม  
ผู้ใช้ แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้น กล่าวคือ ต้องขออนุมัติจากเจ้าของข้อมูลก่อน อาทิ หากแอปพลิเคชันหนึ่ง 
จะเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของเราไว้ในระบบก็ต้องมีข้อความให้กดยืนยันเพ่ือยินยอม พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ 
ในการเก็บรวบรวม และการใช้ หากเราไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลบัตรเครดิต  ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนั้น 
ก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของเราได้ ๒. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น สถานพยาบาลจะต้องเก็บข้อมูล
ของผู้ป่วยให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้กับผู้อ่ืน ธนาคารต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับรายการถอน เป็นต้น 
และ ๓. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้หากเป็นความประสงค์ 
ของเจ้าของข้อมูล จึงสอบถามถึงการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ส.ค .ส.)  
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาเรื่องร้องเรียน 
เมื่อมีการละเมิด ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิด 
 



๕ 

 

ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการไกลเกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ เนื่องจากได้ล่วงเลยเวลามานาน
แล้วนับจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนนโยบายหรือมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต  
การสูญหายการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
ในระหว่างที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกเว้นวรรคไว้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔  
   นายพุทธิพงษ์   ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ตอบกระทู้ถามว่า กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีและออกพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้มีการเลื่อนการบังคับใช้ในบางหมวด บางมาตราออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยในบางหมวดและบางมาตราได้ระบุเรื่องการลงโทษที่มีผลกระทบ 
ต่อผู้ด าเนินการเข้าไปตรวจสอบ การปฏิบัติ และการเตรียมตัวของภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งหน่วยงาน 
ของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจ านวนมากเพ่ือขอความเห็นใจโดยเฉพาะจากภาคเอกชน  
ว่าหากใช้กฎหมายฉบับนี้ในทุกมาตราโดยเฉพาะในเรื่องของบทลงโทษจะส่งผลกระทบอย่างมากในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน การเตรียมตัว การเตรียมอุปกรณ์ และบุคลากร เพ่ือให้การดูแล 
ในทุกภาคส่วนอาจท าได้ไม่ครบถ้วน รัฐบาลจึงออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 
และหลังจากนั้น ทางกระทรวงฯ ได้ออกระเบียบเพ่ือให้มีผลบังคับในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การปกป้องคุ้มครอง
ข้อมูลของประชาชน การด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้มีการตอบรับ และป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเลื่อนการบังคับใช้ในบางหมวด 
บางมาตรานั้นมีผลถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากนั้นจะได้ใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป ส าหรับ
การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้มีการเลื่อน และยังคงมีการสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกระทรวงฯ เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงที่จะท าให้เกิดขึ้นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และไม่มีอ านาจในการสรรหาแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการสรรหามีจ านวน ๘ คน ท าหน้าที่คัดเลือกบุคคล 
ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย บุคคล 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ๒ คน บุคคลซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้ง ๒ คน บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้ง  
๒ คน และบุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง ๒ คน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๔ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ได้มีการเผยแพร่ประกาศและเปิดรับสมัคร จากนั้นคณะกรรมการสรรหาได้ประชุมคัดเลือก และด าเนินการ 
ตามกระบวนการต่าง ๆ จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ประธานกรรมการสรรหาได้แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 
จ านวน ๑๐ คน เสนอมายังกระทรวงฯ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
ซึ่งได้มีการน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหลังจากนั้นทางกระทรวงฯ  
ได้รับแจ้งจากส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาจากหลายภาคส่วน จึงรวบรวม 
ข้อร้องเรียนและเอกสารต่าง ๆ ส่งไปยังคณะกรรมการสรรหา เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการสรรหาหมดหน้าที่แล้ว กระทรวงฯ จึงได้น าส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือตีความว่า
คณะกรรมการสรรหาในปัจจุบันยังมีสถานภาพและความจ าเป็นอยู่หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ได้ตอบกลับมาเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ว่าคณะกรรมการสรรหายังคงมีสถานภาพและมีความจ าเป็นอยู่ 
กระทรวงฯ จึงได้ส่งไปยังคณะกรรมการสรรหาทราบ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาก็ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งนี้ หากทุกอย่างด าเนินการไปตามกระบวนการแล้วจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป โดยยืนยันว่ากระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 



๖ 

 

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอ าเภอกันทรลักษ ์
เพื่อเชื่อมถนนหมายเลข ๒๒๑ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษถึงอ าเภอกันทรลักษ์ ไปยังเชิงบันไดอุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร และถนนสาย ๒๐๘๕ จากอ าเภอกันทรารมย์ผ่านต าบลหนองงูเหลือมถึงอ าเภอ
กันทรลักษ์ โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนา “บ่อพันขัน” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายคารม  พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    "บ่อพันขัน" เป็นพ้ืนที่แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญ ตั้งอยู่ในเขตวัด เกาะบ่อพันขัน 
รัตนโสภณ ต าบลเด่นราษฎร์ อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยบ่อน้ านี้มีลักษณะเป็นบ่อน้ าจืดธรรมชาติ 
ขนาดเล็กบนหินทรายแดง มีขนาดกว้างประมาณ ๖ นิ้ว ลึก ๑๒ นิ้ว มีน้ าใสผุดออกมาตลอดเวลา มีรสชาติ 
จืดสนิททั้งที่อยู่ท่ามกลางแหล่งหินเกลือใต้ดิน อยู่ใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ ชาวบ้านเรียกว่า "น้ าสร่างครก"  
เพราะมีลักษณะคล้ายครกต าข้าว น้ าบริเวณบ่อพันขัน ไม่มีใครรู้ว่าเริ่มไหลออกมาเมื่อใด และจะหยุดไหลเมื่อใด 
ซ่ึงอาจจะเป็นเรื่องของระบบน้ าใต้ดินที่ไหลซึมออกมาตลอดเวลาตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ในความเชื่อ 
ของชาวบ้านในเรื่องความอัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์ นับเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนแห่งทุ่งกุลาร้องไห้  
โดยหากมีการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนก็จะเป็น 
การสร้างจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่า Unseen Thailand เนื่องจากพ้ืนที่โดยรอบ "บ่อพันขัน" แห่งนี้เป็นพ้ืนที่ 
แหล่งต้มเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน โดยพ้ืนที่รอบ ๆ มีแต่ความเค็มของเกลือในฤดูแล้ง แต่มีพ้ืนที่
เพียงจุดเล็ก ๆ ที่มีน้ าจืดไหลออกมาตลอดเวลา ท่ามกลางพ้ืนที่ที่มีความเค็มตลอดฤดูแล้ง นับตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี พ้ืนที่บริเวณนี้จมอยู่ใต้น้ ามากว่า ๒๐ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ ต่อมา 
ในปี ๒๕๔๗ ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟ้ืนฟูสภาพของบ่อพันขันให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  
และคงอยู่กับจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดไป ซึ่งหากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างแหล่งรายได้ให้ชุมชนในพ้ืนที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี จึงสอบถาม
ถึงนโยบายที่จะพัฒนา "บ่อพันขัน" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ที่ส าคัญ  
    นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ตอบกระทู้ถามว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น  ประเพณีหรือวัฒนธรรม  
หรือเรื่องที่ เกี่ยวกับภูมิภาคนั้น ๆ โดยจะมอบหมายให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ลงไปส ารวจว่าสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
“บ่อพันขัน” ในเรื่องใดได้บ้าง ซึ่งได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า มีแหล่งโบราณสถาน โบราณคดี และประเพณีท่ีส าคัญ
เป็นจ านวนมากที่เกี่ยวข้องที่สามารถน าไปพัฒนาต่อไปได้ พร้อมกันนี้  จะมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว  
ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ว่าจะมีแนวทางในการต้อนรับและรองรับนักท่องเที่ยวหากพัฒนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไรและจะมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าโอทอปอย่างไร เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
       ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง เรื่อง ข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องราชทัณฑ์ โดย พลต ารวจโท วิศณุ  ม่วงแพรสี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 



๗ 

 

    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้  
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
 

    ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ     
        ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความม่ันคงในอาชีพและสวัสดิการของ

บุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งอัตราจ้าง โดย รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี  
นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การทบทวน แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน 
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ 
กระทู้ถาม  

      ๑.๓.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

      ๑.๓.๔ กระทู้ถาม เรื่อง เพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์
ยะลา โดย นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม 

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 

 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ได้ปรึกษาที่ประชุม เพ่ือขอน าเรื่องที่มี
คณะกรรมาธิการหลายคณะขออนุญาตให้แต่งตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากมีกรรมาธิการ
ลาออกและเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนี้ 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหาร
จัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายชัยสิทธิ์  กิตติวิบูลย์ 
ทีป่ระชุมให้การรับรอง 
๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎรชายฝั่ง แทนต าแหน่งที่ว่างลง  
๓ ต าแหน่ง 

สมาชิกฯ ได้ เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ ว่าง คือ นายพิเศษ  สายชนะพันธ์  
และนายจาตุรนต์  เอ่ียมโสภา และ อีก ๑ ต าแหน่ง ยังไม่มีการเสนอชื่อ 

ที่ประชุมให้การรับรอง 
๓. ตั้งกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง  
สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ
ที่ประชุมให้การรับรอง 



๘ 

 

๔. ตั้งกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 

สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ 
ที่ประชุมให้การรับรอง 
๕. ตั้งกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 
สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 
ที่ประชุมให้การรับรอง 
๖. เปลี่ยนแปลงกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน  

๑ ต าแหน่ง 
สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลง คือ พันต ารวจเอก เสวก   

อรุณชุมแสง 
ที่ประชุมให้การรับรอง 

 

   (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        ๒.๑ รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
        ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้ประชุมเมื่อวันที่  ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงมติ เห็นชอบ  (ร่าง)  
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันที่ ๙ พฤจิกายน ๒๕๖๓ และให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
เสนอ  
       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การจัดท าแผนปฏิรูปประเทศควรค านึงถึงความมั่นคงของประชาชน ควบคู่ไปกับความมั่นคงของรัฐ  
โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยต้องค านึงถึงความเท่าเทียม  
ของประชาชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ รัฐจะต้องจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคได้อย่าง  
เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งขอให้มีการปรับลดอัตราค่าไฟ อันเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ อีกทั้ง 
ควรค านึงถึงความต้องการของเกษตรกร และการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนการดูแล  
ในด้านสินเชื่อ ธุรกิจ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบ
และโครงสร้างของภาษีศุลกากร อย่างไรก็ตาม ได้เสนอให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เพ่ือน ามาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้วย 
         นายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพ กล่าวขอบคุณส าหรับ
ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ของสมาชิกฯ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
จะน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
       ที่ประชุมรับทราบ 
       ๒.๒ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
แห่งประเทศไทย 
       ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของธนาคารเพ่ือการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย มาเพ่ือด าเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รับทราบรายงานประจ าปี  ๒๕๖๒ ของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบ 
 



๙ 

 

   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นธนาคารที่ก าลังขับเคลื่อนการค้า  
การลงทุนระหว่างประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องสามมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายทั้ง ๑๗ ข้อ ที่ UN ก าหนดไว้ และต้องการเน้นในเรื่องของแหล่งเงินทุนให้ SMEs 
ในการจ้างแรงงาน และบุคลากรต่าง ๆ นอกจากนี้ มุ่งเน้นเรื่องการสร้างพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อน  
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณะ สาธารณูปโภค ซึ่ ง EXIM BANK จึงต้องออกเครื่องมือ  
คือ พันธบัตร เพ่ือรองรับการสนับสนุนทั้งหมดในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม 
สมาชิกฯ บางส่วนได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการส่งรายงานประจ าปีที่ค่อนข้างล่าช้ากว่าที่กฎหมายได้ก าหนด  
ซึ่งเรื่องรับทราบต่าง ๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตต่าง ๆ หากหน่วยงานส่งมาล่าช้าจะท าให้เสียโอกาสในการด าเนินการและอาจส่งผลกระทบ 
ต่อผลประโยชน์ของประเทศได้ เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการจ านวนมากก าลังได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้แสดงความเป็นห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของรายงาน 
ฉบับนี้ โดยขอให้ธนาคารเพ่ือการส่งออกและการน าเข้าแห่งประเทศไทย น าปัญหาและอุปสรรคมาหารือ
ร่วมกันในที่ประชุมฯ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบรัฐวิสาหกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
   นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ตอบชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินในปี ๒๕๖๒ ตามที่สมาชิกฯ เห็นว่ารายการ 
ของหนี้สงสัยจะสูญที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากอัตราการเงินส ารองของลูกหนี้บางรายมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น  
ซึ่งธนาคารได้กันการเงินส ารองในอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ก าหนดไว้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานทุกประการ ในส่วนของกันการเงินส ารอง
ที่เพ่ิมขึ้นนั้นในปัจจุบันลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว ได้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารได้พิจารณายังคงกันการเงินส ารองไว้ในระยะหนึ่งก่อนจึงจะท าการปลดเป็นลูกหนี้ปกติ ส าหรับ 
ถ้อยค าในหน้าที่ ๒๓๙ นั้นเป็นถ้อยค ามาตรฐานของผู้สอบบัญชี โดยเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นว่า ไม่พบ
สิ่งที่เป็นสาระส าคัญที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และปัจจุบันธนาคารได้มีการสนับสนุนให้กับผู้ส่งออก  
และผู้ลงทุนต่างประเทศเฉพาะผู้ส่งออก นอกจากนี้ มาตรการส าคัญอีกประการหนึ่งที่ธนาคารได้น าเสนอ  
คือ มาตรการการน าเข้าเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากเห็นว่าในเวลาที่เงินบาทแข็ง  
การน าเข้ าเครื่องจักรเมื่ อคิดต้นทุน เป็น เงินบาทแล้วจะมีต้นทุนที่ ถูกลง ปั จจุบั นได้อนุมัติ ไปแล้ว  
๑,๕๐๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ธนาคารได้มีการช่วยเหลือ 
ผู้ส่งออกแล้วกว่า ๖,๔๐๐ ราย ทั้งมาตรการการเงินและที่มิใช่การเงิน ซึ่งบางรายได้มีการขอให้พักช าระหนี้  
เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้มีโอกาสปรับปรุงเรื่องผลผลิตและการส่งออกได้ 
       ที่ประชุมรับทราบ 
       ๒.๓ รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร  
และวุฒิสภา (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
      ตามที่ ได้ส่ งข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร ไปเพ่ือด าเนินการ โดยส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท 
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ของวุฒิสภา และกระทรวงการคลัง ได้เสนอรายงานผลการพิจารณา 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
 



๑๐ 

 

ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มาเพ่ือด าเนินการ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาทราบ 
       ที่ประชุมรับทราบ 
       ๒.๔ รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่) 
       ตามที่ได้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
สภาผู้แทนราษฎรไปเพ่ือด าเนินการ นั้น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอผลการพิจารณารายงาน 
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
สภาผู้แทนราษฎร ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
       ที่ประชุมรับทราบ 
       ๒.๕ รับทราบรายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
       ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอรายงานตามมตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๒ มาเพ่ือ
ด าเนินการ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ รับทราบรายงานตามมาตรา ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจ าปี ๒๕๖๒  
ตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบ 
       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การพัฒนาช่องทางในการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ที่ได้รับความรุนแรงจากการกระท าของบุคคลในครอบครัว 
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มและพัฒนาบุคลากรในการให้ค าปรึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ขอรับ
ค าปรึกษา นอกจากนี้ระบบการแจ้งเหตุควรได้รับการพัฒนาโดยจัดให้มีผู้ท าหน้าที่มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลา 
พร้อมกันนี้ สมาชิกฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวเข้มแข็ง โดยต้องมีการวางแผนการท างานให้ดี
และครอบคลุม ซึ่งเป็นฐานต้นตอของแหล่งที่มาของปัญหาจึงต้องป้องกันให้เกิดปัญหาให้น้อยที่สุด จึงควร 
มีการบูรณาการให้เป็นสหวิชาชีพที่ต้องระดมบุคลากรมาด าเนินการในส่วนนี้อย่างเต็มความสามารถ  
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังขาดประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าวอยู่บ้าง แต่หากใช้การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้จะช่วยให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ได้  ทั้ งนี้  ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็น เรื่องที่ มีความส าคัญ  
ในระดับประเทศ จึงต้องมีการวางแผนการท างานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด 



๑๑ 

 

         นางสาวสุนีย์  ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อ านวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ตอบชี้แจงว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้บูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
โดยอยู่ ระหว่างการจัดท า Family Big Data ซึ่ งจะเป็นส่วนช่วยในการจัดท าข้อมูลในระดับประเทศ  
เพราะขณะนี้ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันทั้งประเทศได้ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ ก าลังจัดท าแพลตฟอร์มฐานข้อมูลใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อ
สอบถามข้อมูลและขอค าปรึกษาเพ่ิมเติม ส่วนประเด็นของกลไกในศึกษาปัญหาเพ่ิมเติมนั้น ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัด ได้มีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจ านวน ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง 
ตลอดจนมีหน่วยงานในการบูรณาการท างานร่วมกัน 
       ที่ประชุมรับทราบ 
 

   (๓) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 
   จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 
 
  
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา 
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